

มติที่ประชุมโดยย่อ
การประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ครั้งที่ 5/2556
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอาน (ชั้น 5)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
เลิกประชุม เวลา 16.00 น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ - ไม่มี -	
2. เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2556	ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2556
3. เรื่องสืบเนื่อง - ไม่มี -	
4. เรื่องเพื่อพิจารณา	
4.1 เรื่อง การขอใช้ชื่อปริญญา “การออกแบบชุมชนเมืองบัณฑิต” และ “การออกแบบชุมชนเมืองมหาบัณฑิต” ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ที่ประชุมเห็นควรให้ สกอ. แจ้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิจารณาทบทวนชื่อปริญญาภาษาไทยให้มีความเหมาะสม ซึ่งควรจะเป็นชื่อปริญญาที่แสดงถึงศาสตร์นั้น ๆ โดยขอให้มหาวิทยาลัยหารือกับราชบัณฑิตยสถานด้วย แล้วเสนอ สกอ. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
4.2 เรื่อง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอความเห็นชอบในการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 1. ให้ความเห็นชอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซื้อที่ดินรวม 13 โฉนด เนื้อที่ 898 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ในวงเงิน 356.10 ล้านบาท เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 74(4) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา เอกชน พ.ศ. 2546 2. ให้ความเห็นชอบให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปรียบเทียบปรับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรณีโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินก่อนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>4.3 เรื่อง การพิจารณากลับกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอตำแหน่งศาสตราจารย์ก่อนนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง</p>	<p>ให้ความเห็นชอบเสนอรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์อุไรวรรณ ธนสถิตย์ สังกัดสาขาวิชาการศึกษาทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2555 ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัยได้รับหนังสือฉบับปรับปรุงสมบรูณ์</p>
<p>4.4 เรื่อง ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (หลักสูตรที่รอสอบทาน 4 หลักสูตร)</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ให้ความเห็นชอบผลการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ที่ได้ดำเนินการตรวจประเมินในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2556 (หลักสูตรที่รอสอบทาน) จำนวน 4 หลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินในระดับผ่าน จำนวน 3 หลักสูตร และระดับต้องปรับปรุง จำนวน 1 หลักสูตร 2. รับทราบหลักสูตรที่มีผลการประเมินระดับผ่าน จำนวน 2 สถาบัน 2 ศูนย์ 3 หลักสูตร ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (1) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู วัดพิศาลรัษฎาวาส จ.หนองบัวลำภู จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร ศาสนศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์การปกครอง) และหลักสูตร ศาสนศาสตร์บัณฑิต (บริหารกิจการพระพุทธศาสนา) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 (2) มหาวิทยาลัยเนชั่น จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ณ เนชั่นบางนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป
<p>4.5 เรื่อง ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 4 (ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2556) จำนวน 14 หลักสูตร</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ได้ดำเนินการตรวจประเมินในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2556 จำนวน 3 สถาบัน 5 ศูนย์ 14 หลักสูตร โดยมีผลการตรวจประเมิน คือ ระดับผ่าน จำนวน 7 หลักสูตร ระดับต้องปรับปรุง จำนวน 6 หลักสูตร และระดับไม่ผ่าน จำนวน 1 หลักสูตร 2. รับทราบหลักสูตรที่มีผลการประเมินระดับผ่าน จำนวน 2 สถาบัน 2 ศูนย์ 7 หลักสูตร ดังนี้

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
	<p>(1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการศึกษา นอกสถานที่ตั้ง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี) (วิศวกรรมไฟฟ้า) และหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี) (วิศวกรรมเครื่องกล) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2553 เป็นต้นไป - หลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ต่อเนื่อง) (วิศวกรรมอุต สาหกรรม) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป <p>(2) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์ จ.แพร่ จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจบริการ) ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไป ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอก สถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) ตั้งแต่ภาคการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(บริหารงานก่อสร้าง) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป
<p>4.6 เรื่อง รายงานผลการตรวจประเมินซ้ำ (re-visit) ของหลักสูตรที่มีผลการประเมินการจัดการศึกษา นอกสถานที่ตั้ง ปีงบประมาณ 2555 ที่มีผล การประเมิน (เดิม) ระดับต้องปรับปรุง</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ให้ความเห็นชอบผลการตรวจประเมินซ้ำ (re-visit) กรณีผล การประเมิน “ต้องปรับปรุง” ที่ได้ดำเนินการตรวจประเมินใน เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2556 จำนวน 4 สถาบัน 4 ศูนย์ 4 หลักสูตร โดยมีผลการตรวจประเมิน คือ ระดับผ่าน จำนวน 4 หลักสูตร 2. รับทราบหลักสูตรที่มีผลการตรวจประเมินซ้ำ (re-visit) ที่มี ผลการประเมินระดับผ่าน จำนวน 4 สถาบัน 4 ศูนย์ 4 หลักสูตร ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (1) มหาวิทยาลัยเนชั่น จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ณ ศูนย์อาคารเนชั่นทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป (2) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดการศึกษานอก สถานที่ตั้งหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ณ ศูนย์ โรงเรียนอุดรวิทยา อ.เมือง จังหวัด อุดรธานี ตั้งแต่ภาค การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไป

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
	<p>ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552</p> <p>(3) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง บริษัทบุรีรัมย์การศึกษา (โรงเรียนนอร์ทอีสเทิร์นวิทยาลัย) จ.บุรีรัมย์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป</p> <p>(4) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) ณ ศูนย์การศึกษาเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป</p>
<p>4.7 เรื่อง ขอรื้อกรณีปัญหาการไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องขอความร่วมมือในการกำหนดจำนวนและระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)</p>	<p>ที่ประชุมรับทราบกรณีปัญหาการไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอความร่วมมือในการกำหนดจำนวนและระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย</p>
<p>4.8 เรื่อง ขอรื้อเรียนกรณีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี</p>	<p>ที่ประชุมมีความเห็นว่าการจัดการศึกษาที่ศูนย์จังหวัดบึงกาฬของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าข่ายการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง จึงเห็นควรให้ สกอ. แจ้งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีดำเนินการให้เป็นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552</p>
<p>5. เรื่องเพื่อพิจารณาทั้กท้วง</p>	
<p>5.1 เรื่อง มหาวิทยาลัยนานาชาติแอสตมฟอร์ด ขอกู้เงินและจดทะเบียนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ให้ สกอ. แจ้งให้มหาวิทยาลัยนานาชาติแอสตมฟอร์ดจัดทำแผนการดำเนินงาน แผนการรับนักศึกษา และแผนการเงินที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการได้มาและความสามารถในการใช้จ่ายคืนเงินกู้ทั้งหมดที่มีอยู่ โดยตั้งอยู่บนสมมุติฐานของความเป็นไปได้ในการประมาณการทางการเงินที่รับรองโดยทั่วไป 2. ให้ สกอ. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแผนตามข้อ 1 ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและควรมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงเทพร่วมด้วย เพื่อประกอบการพิจารณาของ สกอ. อีกครั้งหนึ่ง

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
5.2 เรื่อง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอความเห็นชอบในการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	ให้ความเห็นชอบมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บนเนื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 5716 ตำบลทุ่งสองห้อง อำเภอดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวม 1 ไร่ 28 ตารางวา ซึ่งเป็นอาคารหอพัก ขนาด 5 ชั้น 2 หลัง ภายในวงเงิน 89,000,000 บาท (แปดสิบล้านเก้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 74(4) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ต่อไป
6. เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ทราบ	
6.1 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา	ที่ประชุมรับทราบ โดยมีความเห็นดังนี้ 1. เรื่องที่ 7 : ขอให้เร่งดำเนินการเรื่อง กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา 2. เรื่องที่ 16: สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนขอรับรองวิทยฐานะเพื่อทำการสอนเพื่อให้ปริญญาในระดับชั้นปริญญาโท ขอให้เร่งดำเนินการกรณีที่สถาบันได้ดำเนินการเปิดสอนไปก่อนที่จะได้รับการรับรองวิทยฐานะ ว่าเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ในมาตราใด และให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป
6.2 เรื่อง สรุปรายงานการหารือกับกลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอีสาน	ที่ประชุมรับทราบ
7. เรื่องอื่นๆ	
7.1 การสัมมนาคณะกรรมการการอุดมศึกษา (retreat) เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ฝ่ายเลขานุการรายงานที่ประชุมเกี่ยวกับกำหนดการสัมมนาคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2556	ที่ประชุมรับทราบกำหนดการจัดการสัมมนาคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2556

ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอาน (ชั้น 5) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

- อภิชาติ จีระวุฒิ -

(นายอภิชาติ จีระวุฒิ)

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กรรมการและเลขานุการ กกอ.